

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,
Kỳ họp thứ 8, Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 09/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát trình Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân đã triển khai, thực hiện giám sát 01 chuyên đề¹, thành lập Đoàn, ban hành Kế hoạch, đề cương báo cáo phục vụ công tác giám sát gửi đến đơn vị, địa phương chịu sự giám sát đảm bảo về nội dung, thời gian theo đúng quy định. Các thành viên tham gia Đoàn giám sát đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề đối với nội dung giám sát, ngoài ra các thành viên của Đoàn còn đi thực tế để kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng của huyện để thông báo kết quả giám sát tại các đơn vị, địa phương và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM QUA GIÁM SÁT

Qua giám sát Chuyên đề, Đoàn giám sát đã họp, thống nhất báo cáo kết quả giám sát². Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo một số kết quả trọng tâm, như sau:

1. Kết quả đạt được

Qua giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai và tham mưu thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của

¹ Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đắk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024.

² Báo cáo số 35/BC-ĐGS, ngày 29/5/2024.

Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Hằng năm, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Kế hoạch đã được thông qua³, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng tiêu chí, nội dung gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ⁴; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh; tiến hành quy hoạch, huy động mọi nguồn lực, ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, bố trí nguồn kinh phí để việc thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả cao nhất. Trong triển khai, thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế, bất cập, đảm bảo mục tiêu đề ra. Đến thời điểm giám sát, việc thực hiện xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh đã hoàn thành xong **45/52** nội dung trong **09** tiêu chí bắt buộc theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đạt **86,54%**. Theo đó, so với mục tiêu Nghị quyết đã duy trì, giữ vững **38/40** nội dung (đạt 95%), thực hiện đạt thêm **07/12** nội dung (đạt 58,33%), còn **07/52** nội dung chưa đạt (chiếm 13,46%) trong **09** tiêu chí.

Tổng kinh phí huy động, đầu tư xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh từ khi ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND (từ ngày 16/12/2022 đến nay) là **150.809** triệu đồng, đạt **19,98%** chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, ngân sách Trung ương **61.400** triệu đồng, ngân sách tỉnh **4.000** triệu đồng, ngân sách huyện **79.105** triệu đồng, ngân sách thị trấn **1.637** triệu đồng; huy động (xã hội hoá) **4.667** triệu đồng. Đã thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2023 và dự kiến đầu tư trong năm 2024 là **32** danh mục công trình với tổng mức đầu tư là **147.141** triệu đồng⁵; triển khai lập quy hoạch chi tiết Tổ dân phố 2A và trung tâm thị trấn **1.200** triệu đồng; hỗ trợ các nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia **1.396** triệu đồng; hỗ trợ một số nội dung khác (nguồn sự nghiệp ngân sách huyện) **1.072** triệu đồng.

2. Một số hạn chế

- Tiến độ thực hiện xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh chưa đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 47. Đến thời điểm giám sát còn **07** nội dung trong **05** tiêu chí chưa đạt, chiếm **13,46%** (tiêu chí quy hoạch đô thị 02 nội dung⁶; huy động nguồn lực, xây dựng hạ tầng, giao thông đô thị 02 nội dung⁷;

³ Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024.

⁴ Về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh.

⁵ Trong đó, ngân sách nhà nước 142.474 triệu đồng (đã bố trí 86.855 triệu đồng); huy động (xã hội hoá) 4.667 triệu đồng (đã huy động thành công 967 triệu đồng).

⁶ (1) Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng. (2) Không có nhà tạm, nhà dột nát.

⁷ (1) Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến đường phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cây bóng mát. (2) Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đầy đủ theo quy định.

văn hóa, thể thao đô thị 01 nội dung⁸; y tế, giáo dục 01 nội dung⁹; hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị 01 nội dung¹⁰).

- Trong quá trình thực hiện có **02/40** nội dung thuộc **02/09** tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí quy định “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” chưa được duy trì, giữ vững, chiếm **5%** (tiêu chí y tế, giáo dục và tiêu chí hệ thống chính trị, trách nhiệm của chính quyền đô thị¹¹).

- Việc huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị văn minh đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua đạt lệ thấp, chưa đảm bảo mục tiêu đề ra (**150.809 triệu đồng, tương ứng 19,99%**); công tác bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị, điều khiển giao thông, kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị trấn Đăk Hà còn hạn chế.

- Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và một số vấn đề liên quan đem lại hiệu quả chưa cao, vẫn còn trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng¹²; các tuyến đường được cứng hoá nhưng chưa đảm bảo quy hoạch, tỷ lệ chiều dài các tuyến đường chưa được cứng hoá còn cao, vẫn còn nhà tạm trên địa bàn thị trấn¹³.

- Chỉ đạo thực hiện một số nội dung, tiêu chí chưa đạt theo lộ trình đề ra; việc quản lý quy hoạch, quản lý đô thị thiếu chặt chẽ, vẫn còn một số trường hợp vi phạm; hệ thống kết cấu hạ tầng còn thấp, hệ thống giao thông chưa đồng bộ, một số tuyến đường hư hỏng chưa được đầu tư; công tác thu gom và xử lý rác thải hiệu quả chưa cao; tệ nạn xã hội chưa giảm.

- Xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán chưa quyết liệt, triệt để; vấn đề vệ sinh môi trường trong khu dân cư còn nhiều bất cập, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định; ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt; các hộ dân và hộ sản xuất kinh doanh thiếu “cam kết bảo vệ môi trường”.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa chưa đáp ứng với yêu cầu, đặc biệt là chưa có Nhà văn hóa đảm bảo theo tiêu chuẩn. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các trường trong lộ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định mới còn hạn chế, nhất là trang thiết bị phục vụ dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; thiết bị, đồ chơi mẫu giáo ở các điểm trường...

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn chưa thường xuyên, chặt chẽ, nhất là trong xử lý vi phạm; thực hiện

⁸ Có trung tâm văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, được quản lý sử dụng đúng mục đích.

⁹ Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và có ít nhất 60% trở lên số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

¹⁰ Cán bộ công chức làm việc tại thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

¹¹ (1) Chưa đảm bảo tỷ lệ trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định và được công nhận đạt chuẩn quốc gia. (2) Còn 01 cán bộ làm việc tại thị trấn Đăk Hà chưa đạt chuẩn theo quy định.

¹² Khu liên hợp Xuân Thành, Con Cung,...

¹³ Còn 06 căn nhà tạm.

các kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền; giải quyết đơn của công dân và kiến nghị của cử tri còn chậm.

2. Nguyên nhân của hạn chế

2.1 Khách quan: (1) Kinh phí đầu tư cho việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 47 khá lớn, trong khi nguồn ngân sách huyện khó khăn, chưa bảo đảm để bố trí. Theo đó, một số tiêu chí liên quan đến đầu tư các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng chưa đủ điều kiện để triển khai, thực hiện; một số nội dung, tiêu chí phải chờ cấp có thẩm quyền cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý hoặc cần thời gian dài để hoàn thành đúng yêu cầu. (2) Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình thời tiết diễn biến không thuận lợi, dịch bệnh phức tạp, giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng, giá hàng hóa nông sản không ổn định đã ảnh hưởng phần lớn đến thu nhập, đời sống của người dân. (3) Đa số các hộ dân có nhà tạm là đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, khó khăn nên không có điều kiện tự xây nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đảm bảo quy định.

2.2. Chủ quan: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện trong việc đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân thị trấn phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 47 chưa thường xuyên, sâu sát. (2) Việc tổ chức, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền thị trấn trong xử lý vi phạm chưa quyết liệt; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao; một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động và chưa phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa các hội đoàn thể thị trấn với chi ủy, chi bộ tổ dân phố, thôn. (3) Công tác tuyên truyền, vận động để huy động nguồn lực đóng góp từ các tổ, chức cá nhân thiếu hiệu quả.

III. QUA GIÁM SÁT, ĐOÀN GIÁM SÁT KIẾN NGHỊ UBND HUYỆN

1. Chỉ đạo duy trì, giữ vững và nâng cao **45** nội trong 09 tiêu chí đã đạt; tập trung giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả **07** nội dung chưa đạt theo quy định; thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đắk Hà, nhất là hệ thống đường giao thông đô thị, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán.

2. Tập trung triển khai, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị trấn Đắk Hà đã có chủ trương và bố trí nguồn vốn. Thực hiện bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thị trấn Đắk Hà đạt chuẩn theo quy định. Phân bổ hợp lý nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho các trường trong lộ trình đề nghị công nhân trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Có giải pháp thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân, vai trò của các doanh nghiệp trong việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị trấn Đắk Hà.

4. Chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; thực hiện tốt vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý nước thải,

việc cam kết bảo vệ môi trường, công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh và ý thức chấp hành pháp luật tại khu dân cư.

5. Tập trung đánh giá tiêu chí của các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn đề đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo lộ trình; có giải pháp xử lý, hỗ trợ nhà ở xuống cấp đối với các hộ dân tại thôn Long Lợi; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo đúng quy định. Rà soát, giải quyết đúng quy định đơn của công dân, kiến nghị của cử tri; xử lý dứt điểm việc lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Đăk Hà.

7. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí của Nghị quyết số 47, phân đấu đến cuối năm 2024 thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh.

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh khi bảo đảm các điều kiện. Đồng thời, nhân rộng các điển hình về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị để tạo thành nếp sống văn minh của Nhân dân trên địa bàn huyện.

9. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà:

9.1. Nghiên cứu giải pháp, phương hướng phù hợp để duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai thực hiện có hiệu quả đối với 07 nội dung chưa đạt theo Bộ tiêu chí quy định “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ Tướng Chính phủ.

9.2. Rà soát, thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu - chi ngân sách. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán theo thẩm quyền. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

9.3. Khẩn trương triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc thẩm quyền đã có chủ trương và bố trí nguồn vốn. Thực hiện giải ngân nguồn vốn và quyết toán theo đúng quy định đối với công trình, dự án đã hoàn thành.

9.4. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình như đường giao thông, điện, trường học, xóa bỏ nhà tạm, vệ sinh môi trường... Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường...

9.5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, đánh giá tiêu chí bảo đảm theo đúng quy định; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các ngành hướng dẫn, hoàn chỉnh hồ sơ xem xét đề nghị công nhận thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị văn minh khi bảo đảm đủ điều kiện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát Chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình kỳ họp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lập